

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ
Manulife Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2013

CV số: 130704/CV-MAMV/HOSE
V/v: Nhắc nhở việc công bố thông tin ("**CBTT**")-
giải trình theo CV số 1042/2013/SGDHCM-NY

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>2813</u>
	Giờ: Ngày <u>04</u> tháng <u>07</u> năm <u>13</u>

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Ngày 02/07/2013, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam ("**Công Ty**") có nhận được Công văn số 1042/2013/SGDHCM-NY của Quý Sở về việc Nhắc nhở công bố thông tin liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin Nghị quyết Ban đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife ("**MAFPF1**"), Công Ty trân trọng giải trình như sau:

Ngày 25/06/2013, MAFPFI đã tổ chức họp các thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife đề thông qua việc bầu bổ sung tạm thời thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam. Cũng trong ngày hôm đó (25/06/2013), Công Ty đã thực hiện việc CBTT trong vòng 24 giờ như sau:

- Gửi công văn CBTT đính kèm toàn văn Nghị quyết Ban đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife bắt thường đến Bộ phận tiếp nhận Công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ email tamlt@hsx.vn. Đây là địa chỉ email Công Ty đã và đang thực hiện thành công việc công bố thông tin cho các báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý và báo cáo năm cũng như các nghĩa vụ CBTT khác theo yêu cầu về Công bố thông tin của Quỹ đại chúng. Tuy nhiên vì lý do kỹ thuật không thể dự đoán trước, tài liệu CBTT này không đến được địa chỉ email này. Công Ty cũng đã chủ động liên hệ với Quý Sở để kiểm tra và sau đó Công Ty đã gửi lại (chuyên tiếp) toàn bộ tài liệu CBTT đến Quý Sở vào ngày 02/07/2013. Đính kèm là dữ liệu thư điện tử gửi đến Bộ phận tiếp nhận Công bố thông tin của Quý Sở vào lúc 6 giờ 10 phút chiều ngày 25/06/2013 và sau đó đã được gửi lại một lần nữa đến Quý Sở vào ngày 02/07/2013.
- Cập nhật toàn văn Nghị quyết Ban đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife bắt thường lên trang điện tử của Công Ty tại website www.manulifeam.com.vn. Đính kèm là nội dung công bố thông tin trên trang điện tử của Công Ty tại www.manulifeam.com.vn.
- Gửi toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp Ban đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife bắt thường đến cổng thông tin điện tử của UBCKNN tại congbothongtin@ssc.gov.vn. Đính kèm là dữ liệu thư điện tử gửi Cổng công bố thông tin của UBCKNN vào lúc 6 giờ 17 phút chiều ngày 25/06/2013 và đã được cập nhật trên website của UBCKNN ngày 26/06/2013.



Công Ty xin ghi sự nhận nhắc nhở của Quý Sở cũng như cảm ơn Quý Sở đã hướng dẫn Công Ty trong việc CBTT vừa qua và mong nhận được sự hướng dẫn quý báu của Quý Sở trong thời gian sắp tới để việc CBTT được thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng.

Thay mặt và đại diện cho 
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam




Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Đính kèm:

Nhu trình bày ở trên.